



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศรับสมัคร เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงหมู ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยความตามข้อ ๑๘ และ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู และให้เข้า รับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวณัฐพร อนันตสุข หมายเลขผู้สมัคร ๐๐๐๐๑

ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู ได้กำหนดหรือคุณสมบัติตามที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่ มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖ ๖๙๙ ๔๙๘ , ๐-๓๖ ๖๙๙ ๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวพรทิพย์ อมรรุ่งเรืองชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู